

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖  
วันศุกร์ที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรียนต์ บัวคำ	ประธานสภา อบต.	สุรียนต์ บัวคำ	
๒	นายสอน สารคาม	รองประธานสภา อบต.	สอน สารคาม	
๓	นางทัศนวรรณ มาศขุนทด	เลขานุการสภา อบต.โคกสูง	ทัศนวรรณ มาศขุนทด	
๔	นางมะณี หาญกุดตุ้ม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	มะณี หาญกุดตุ้ม	
๕	นายคำสิงห์ หงษ์วิสัย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	คำสิงห์ หงษ์วิสัย	
๖	นางลัดดาวรรณ ด้วงขมภู	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	ลัดดาวรรณ ด้วงขมภู	
๗	นายคำมี ดวงจันดี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	คำมี ดวงจันดี	
๘	นายฐาปน แสงสิงห์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ฐาปน แสงสิงห์	
๙	นายสุรียา ศรียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	สุรียา ศรียะ	
๑๐	นายวิสัย ตี๋กุดตุ้ม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	วิสัย ตี๋กุดตุ้ม	
๑๑	นายบุญกอง บัวงาม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	บุญกอง บัวงาม	
๑๒	นางสาวสุจิตรตา นาไพวรรณ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	สุจิตรตา นาไพวรรณ	
๑๓	นายทศเทพ จอดนอก	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	ทศเทพ จอดนอก	
๑๔	นายชัยยา บัวคำ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓	ชัยยา บัวคำ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทองดา ทุมหนู	นายก อบต.โคกสูง	ทองดา ทุมหนู	
๒	นายสานิตย์ ราชวงษ์	รองนายก อบต.โคกสูง	สานิตย์ ราชวงษ์	
๓	นายสำราญ ธรรมปัญญา	รองนายก อบต.โคกสูง	สำราญ ธรรมปัญญา	
๔	น.ส.ชลธิชา โผยเขียว	เลขานุการนายก อบต.โคกสูง	ชลธิชา โผยเขียว	
๕	ส.อ.ประเสริฐ บำรุงเขต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ประเสริฐ บำรุงเขต	
๖	นายมาลัย ตอพล	ผู้อำนวยการกองช่าง	มาลัย ตอพล	
๙	นางเกษณี ภิญโญศักดิ์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	เกษณี ภิญโญศักดิ์	
๑๐	น.ส.ชมภู่ สิงห์ชัย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ชมภู่ สิงห์ชัย	
๑๑	น.ส.นิธอร เกิดศักดิ์	นิติกรปฏิบัติการ	นิธอร เกิดศักดิ์	

ก่อนวาระการประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้เชิญ นายสานิตย์ ราชวงษ์ ตำแหน่ง รองนายก อบต.โคกสูง ได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สวดมนต์ไหว้พระ

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาได้กล่าวเปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา และการประชุม ดำเนินไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาร่วมกัน (ค้างพิจารณา)  
๓.๑ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
วาระที่ ๒ แปรญัตติ  
ประธานสภาฯ ก่อนที่จะเข้า (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ) ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบด้วย  
เลขานุการสภาฯ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓) มีระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้น เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีกถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้แล้วนั้น ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น

ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ระงับไว้เท่านั้น

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาครั้งนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานสภาฯ ที่ประชุม	มีท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ไม่มีข้อซักถาม
ประธานสภาฯ	หากไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมทราบด้วย
ประธานกรรมการฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม ขอรายงานผลการประชุม คณะกรรมการต่อที่ประชุมแห่งนี้ ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้มีมติในการ ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ คน และได้มีการเสนอแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ดังนี้ ๑. นายวิสัย ตี๋กุดตุ้ม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ เป็นประธานกรรมฯ ๒. นายธำพล แสงสิงห์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ กรรมการ ๓. นายทศเทพ จอดนอก สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ เป็นกรรมการเลขฯ โดยกำหนด...

โดยกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะแปรญัตติยื่นเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ยื่นได้ไม่เกินเวลา ๑๗.๐๐ น. และกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จ พร้อมนำร่างข้อบัญญัติขึ้นประธานสภา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงพิจารณาต่อไป นั้น ซึ่งช่วงระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. และวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง มายื่นเสนอคำขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. และปิดประชุมในเวลา ๑๒.๐๐ น. โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ยังคงร่างเดิม และจะเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้ประธานสภา ต่อไป

ประธานสภา  
ที่ประชุม

มีสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ไม่มีข้อซักถาม

### วาระที่ ๓ ลงมติ

ประธานสภา

หากไม่มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระ ๓ (ชั้นลงมติ) มติต่อไปซึ่งในวาระที่ ๓ เป็นการลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจะเสนอต่อนายอำเภอแก้งคร้อเพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ต่อไป

ผมจึงขอร้องที่ประชุมว่าจะลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามร่างเดิมหรือเห็นชอบตามที่มีการเสนอแปรญัตติหรือร่างใหม่

- มติเห็นชอบ ๑๓ เสียง
- มติไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง
- ลาประชุม - เสียง

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบตามร่างเดิมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์และเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**๔.๒. เรื่อง พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์**

ประธานสภาฯ

ตามที่ได้ผู้บริหารได้ยื่นญัตติขอโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ดังนี้

**ข้อความเดิม**

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑. โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ (เครื่องอัดลม เครื่องปั๊มลม) ขนาด ๓๐๐ ลิตร/นาที จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๖๖,๐๐๐ บาท **เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๔**

**ข้อความใหม่**

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๑. โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ (เครื่องอัดลม เครื่องปั๊มลม) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร/นาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๖๖,๐๐๐ บาท **เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด**

ประธานสภาฯ

เมื่อทางผู้บริหารได้มีความจำเป็นในเรื่องการแก้ไขงบประมาณนั้นโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ (ข้อ) ๒๙ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติหรือไม่ครับ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติ (มติเอกฉันท์)

**๔.๓. เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ สำหรับที่หลวง (นสล.๖๙๓๒) ตามประมวลกฎหมายที่ดิน**

ประธานสภาฯ

ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุม ต่อไปครับ

นิธิตกร เกิดศักดิ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงประสงค์จะจัดทำโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเป็นบ่อบำบัด (แบบบ่อทรายกรองตากปฏิกูลและลานซึมเพื่อการเกษตร)ภายใต้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนภายในเขตพื้นที่ตำบลโคกสูงมีสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการและทำให้มีระบบ

นิติกร

บริหารจัดการสิ่งปฏิภูมที่มีการใช้งานอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง แล้วนั้น

อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่จะก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิภูม ขนาดกว้าง ๙.๗๐ ตร.ม. ยาว ๒๑.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตร.ม. ตั้งอยู่ที่ดินสาธารณประโยชน์หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เลขที่ ๖๙๓๔ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเซียม ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน และมีเส้นทางคมนาคมที่สัญจรได้อย่างสะดวก จึงเหมาะสมแก่การจัดให้มีบ่อบำบัดสิ่งปฏิภูมเป็นปยุ โดยในการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าว สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง จะต้องให้ความเห็นชอบในการใช้ที่สาธารณประโยชน์ สำหรับที่หลวงนั้น ตั้งอยู่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทั้งนี้เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจะได้เข้าใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ดังกล่าวตามโครงการ

ประธานสภาฯ

เพื่อให้ขอใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณประโยชน์สำหรับที่หลวง (นสล. ๖๙๓๔) ตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงขอมติที่ประชุมสภาในครั้งนี้ว่าจะให้ความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ในเขตตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ ตามรายการดังกล่าวข้างต้น หรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

#### **๔.๔ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าตาม พรบ. ป่าไม้**

ประธานสภาฯ

นิธิตร์ เกิดศักดิ์  
นิติกร

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ได้พิจารณาชี้แจงและทำความเข้าใจกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงและผู้นำหมู่บ้าน ต่อไปครับ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้ขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าในการดำเนินงานตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ วรรคสอง มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่ต้องได้รับความเห็นชอบมติจากสภาท้องถิ่นที่ป่าที่ตั้งอยู่ เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจะได้เข้าใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าดังกล่าวตามโครงการต่อไปนี้

#### **๑. โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิภูมเป็นปยุ (แบบบ่อทรายกรองตากปฏิภูมและลานซึมเพื่อการเกษตรกรรม)**

- ก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิภูมเป็นปยุ (แบบบ่อทรายกรองตากปฏิภูมและลานซึมเพื่อการเกษตรกรรม) ขนาดกว้าง ๙.๗๐ เมตร ยาว ๒๑.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตร.ม.

ประธานสภาฯ

เพื่อให้ขอใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๘๔ จึงขอมติที่ประชุมสภาในครั้งนี้ว่าจะให้ความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ป่าในเขตตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ ตามรายการดังกล่าวข้างต้นหรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เร่งด่วน  
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอและซักถามต่อที่ประชุมสภาอีกหรือไม่  
ที่ประชุม - ไม่มี  
ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ลงชื่อ ทศน์วรรณ มาศชุตตต ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นางทศน์วรรณ มาศชุตต)  
เลขานุการสภา อบต.โคกสูง

ลงชื่อ คำสิงห์ หงษ์วิสัย ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายคำสิงห์ หงษ์วิสัย)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ ๒ ต.โคกสูง  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ วิสัย ตีฤกษ์คุ้ม ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายวิสัย ตีฤกษ์คุ้ม)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ ๘ ต.โคกสูง  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ มะณี หาญกุดคุ้ม ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นางมะณี หาญกุดคุ้ม)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ ๑ ต.โคกสูง  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุมลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  
ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ สุรียนต์ บัวคำ ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายสุรียนต์ บัวคำ)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง